



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000 ภายใน 15666 โทรสาร 0-259-6172

ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที 11 เดือนมีนาคม พ.ศ.2566 หน้า 15 มูลค่าข่าว 134,604.-

เลือกตั้ง.อ.‘ประยุทธ์’คะแนนลำดับ1 ‘ชวรัตน์’อธ.ัยการอาญาได้มามีตที่2

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก นายเพียรศักดิ์ สมบัติทอง อธิบดีสำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นประธานนับคะแนนเลือกตั้ง ด้วยกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 15 มี.ค.66 ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 มาตรา 23 วรรคหนึ่ง ให้อัยการสูงสุด ดำเนินการให้มีการเลือกประธาน ก.อ.และกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 60 วัน ก่อนวันครบกำหนดวาระหรือภายใน 60 วันนับแต่วันที่มิเหตุต้องเลือก และการออกเสียงลงคะแนนต้องกระทำโดยวิธีลับ

ปรากฏว่ามีผู้แสดงความประสงค์จะให้สำนักงาน คณะกรรมการอัยการเผยแพร่ข้อมูลในการแนะนำตัว ประวัติการทำงาน ผลงาน และวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของตน เรียงตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

ก.กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือด้าน การบริหารจัดการ 1.นายณัฐเมศวร์ เรื่องพิชัยพร ออนุกรมอธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคมกิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย วุฒิสภา 2.นายณัฏฐ์ สุพัฒน์นันทน์ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และธัญญาธิ ประจํามหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ศรีวิเศษ คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4.นายภูมิ มุลศิลป์ คณบดี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5.นายยุทธนา สาโยชนกร รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ 6.รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ข.กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทผู้รับบำเหน็จหรือบำนาญ 1.นายเนตร นาคสุข 2.นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล 3.นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล 4.นายวิภาส สรรักษ์ 5.นายสัมพันธ์ สารชะนะ

ค.กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป 1.นายกรุณา พันธุ์เพชร 2.นายจิระประวีติ แบบประเสริฐ 3.นายชวรัตน์ วงศ์ชนะบุรณ์ 4.นายชัยนันทน์ งามขจรกุลกิจ 5.นายธรมัทพ์ ชาลีจันทร์ 6.นายประยุทธ์ เพชรคุณ 7.นายพงศ์พิเชษฐ จันทพรกิจ 8.นางพัชราภรณ์ ชัยวรमुखกุล 9.นายประพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ 10.นายวิรุฬห์ ฉันทอนันต์ 11.เรือโทสายนต์ สุโขพิช 12.นายอดิศร ไชยคุปต์

โดยในวันที่มีการเปิดหีบนับคะแนน เวลา 09.30 น.และนับคะแนนเสร็จตอน 19.45 น.สำหรับผลอย่างไม่เป็นทางการปรากฏว่า ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป ปรากฏว่าได้คะแนนสูงสุดลำดับ 1.นายประยุทธ์ เพชรคุณ ได้ 2,042 คะแนน 2.นายชวรัตน์ วงศ์ชนะบุรณ์ ได้คะแนนได้ 1,922 คะแนน 3.นายประพัฒน์ อิงพงษ์พันธ์ ได้คะแนน 1,748 คะแนน 4.นายวิรุฬห์ ฉันทอนันต์ ได้คะแนน 1,743 คะแนน

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือด้านการบริหารจัดการ ผู้ได้คะแนนอันดับ 1.นายยุทธนา สาโยชนกร ได้คะแนน 1,944 คะแนน 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ ศรีวิเศษ ได้คะแนน 1,755 คะแนน

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิประเภทผู้รับบำเหน็จหรือบำนาญ 1.นายพงษ์ศักดิ์ แก้วกมล ได้คะแนน 1,811 คะแนน 2.นายวินัย ดำรงค์มงคลกุล ได้คะแนน 1,476 คะแนน

สำหรับคณะกรรมการ ก.อ.นั้นประกอบด้วยประธานกรรมการอัยการ 1 คน ปัจจุบันไม่ใช่ข้าราชการอัยการและมีคุณสมบัติตามกฎหมายจากการเลือกตั้งของพนักงานอัยการทั่วประเทศ ปัจจุบันคือ นายพร พุทธิธรรมดำรง อดีตอัยการสูงสุดคนที่ 8 และให้อัยการสูงสุดเป็นรองประธาน ก.อ.โดยตำแหน่ง ทั้งให้รมรองอัยการสูงสุด ตั้งแต่อาวุโสอันดับ 1-5 เป็น ก.อ.โดยตำแหน่งเช่นเดียวกัน ส่วนอีก 7 คน ที่เหลือจะเป็นอัยการเกษียณอายุราชการ 2 คน กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน ไม่เป็นหรือเคยเป็นอัยการมาก่อน และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ การพัฒนาองค์กร หรือการบริหารจัดการ (มาจากกรรมการเลือกของอัยการเกษียณอายุการผู้ช่วย) และประเภทข้าราชการอัยการชั้น 5 ขึ้นไป 4 คน โดยให้อธิบดีอัยการ สำนักงานคณะกรรมการอัยการ เป็นเลขาธิการ ก.อ.

สำหรับ กรรมการ ก.อ. ทั้ง 15 คน จะเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอัยการทุกระดับ และการพิจารณาดำเนินการทางวินัยและการสั่งลงโทษทางวินัยข้าราชการอัยการที่กระทำความผิดระเบียบ รวมทั้งการพิจารณาออกระเบียบบริหารงานบุคคลอัตรากำลังข้าราชการฝ่ายอัยการ